

แสนสิริ

สถานีกลางบางซื่อ | สนับสนุนภารกิจ **วาระการฉีดวัคซีนแห่งชาติ**
BANG SUE GRAND STATION | **ศูนย์ฉีดวัคซีนกลาง**
Central Vaccination Center

แสนสิริ ส่งต่อความห่วงใย สนับสนุนชุดอุปกรณ์ป้องกันแพทย์ แก่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ **2,000,000 บาท**

ภารกิจของ "แสนสิริ" ตลอดระยะเวลาของการฝ่าวิกฤตโควิด-19 มากกว่า 1 ปี กับการเดินทางช่วยเหลือประเทศไทยฝ่าวิกฤต COVID-19 ก้าวไปพร้อมกันด้วย "แสนสิริและสังคม..คนละครั้ง" ภายใต้ "Sansiri Care...เพราะเราห่วงใย"

"มุ่งมั่นสร้างความอุ่นใจและปลอดภัยในวิกฤตการระบาด โควิด-19 และช่วยเหลือ 4 เสาสังคมอย่างต่อเนื่อง"

30 มิถุนายน 2564 วัคซีนใหม่ห้ามั่ง จำนวน 37,000 โดส จากมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ ภายใต้การจัดสรรจากแสนสิริ ได้เริ่มถูกทยอยมอบสู่สังคม ทั้งการฉีดให้แก่ผู้ค้า พืชผล ทุเรียน และผู้ถือเอกสาร นอกจากนี้ แสนสิริยังจะจัดสรรวัคซีนส่วนหนึ่งให้แก่ชุมชนหรือข้างรั้ว แคมป์ซึ่งซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของแสนสิริที่ตั้งอยู่ที่ T77 สุขุมวิท77 อาทิ ริมเมอเคอร์รี่ โซล พักทางในไฮยาไฮโดร โมเดล แม่ค้าแม่ขาย ผู้ยากไร้ในชุมชน ฯลฯ รวมกว่า 2,000 ชีวิต โดยแสนสิริเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายวัคซีนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฉีดวัคซีนที่เกิดขึ้นทั้งหมด 40 ล้านบาท

"วัคซีนเปรียบเสมือนเกราะที่ช่วยให้สังคมเดินหน้าต่อไปได้ วันนี้เราพร้อมกำลังที่จะช่วยเหลือพนักงาน คู่ค้าและผู้มีมิตร รวมถึงสังคมให้ใช้ชีวิตวันได้ง่ายขึ้น ก็ขอทำเต็มที่เพื่อเป็นพี่น้องหนึ่งของเครื่องจักรประเทศไทยในการลดความเสียหายของการระบาด COVID-19 เพื่อให้ประเทศไทยได้เดินหน้าต่อไป" **คุณเศรษฐา ทรัพย์สิน ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)** กล่าว

พนักงานเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กร เมื่อทุกคนเต็มที่ในการทำงาน และดูแลลูกค้ากว่า 100,000 คนอย่างดีที่สุด องค์กรก็พร้อมจะหาทีมที่จะดูแลให้พนักงานทุกคนมีความอุ่นใจปลอดภัยในการทำงานและใช้ชีวิต ซึ่งเราจึงดูแลเพิ่มเติมโดยไม่กระทบต่อขวัญกำลังใจและอยู่ร่วมกันด้วยหัวใจพนักงานอีกด้วย จะด้วยความกล้าหาญของพนักงานในการจัดหารักษาโรคระบาดที่ร้ายแรง ซึ่งเมื่อพนักงานแสนสิริทุกคนในทุกโครงการ อาทิ พนักงานหลาย แมบ้าน พนักงานรักษาความปลอดภัย ฯลฯ ได้ปฏิบัติตาม 100% ก็ถือเป็นภาระที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของทุกคนที่อยู่ภายในโครงการแสนสิริทุกโครงการได้อย่างดี นอกจากนี้ แสนสิริยังจะจัดสรรวัคซีนส่วนหนึ่งให้แก่ชุมชนหรือข้างรั้ว แคมป์ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของแสนสิริที่ตั้งอยู่ที่ T77 สุขุมวิท77 เพื่อให้ชุมชนได้รับโอกาสด้วย ไม่ใช่แค่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของพวกเรา แต่ยังเป็นการช่วยให้ T77 เป็นคอมมูนิตี้ที่มีคนฉีดวัคซีนมากที่สุดและมีความปลอดภัยสูงสุดจากภาวะของโควิด-19 แห่งหนึ่งของประเทศ

การจัดสรรวัคซีนใหม่ห้ามั่งจำนวน 37,000 โดส ด้วยกลยุทธ์ "แสนสิริและสังคม..คนละครั้ง" นี้ถูกนำมาใช้ภายใต้โครงการ "Sansiri Care...เพราะเราห่วงใย" ที่แสนสิริมุ่งมั่นสร้างความอุ่นใจและปลอดภัยในวิกฤตการระบาดโควิด-19 โดยได้ทำการช่วยเหลือ 4 เสาสังคมอย่างต่อเนื่องเสมอมาตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาของการฝ่าวิกฤตโควิด-19 มากกว่า 1 ปี "แสนสิริ" ยังเดินทางช่วยเหลือประเทศไทยฝ่าวิกฤต COVID-19 ด้วยการสานต่อขยาย "Sansiri Care For All" อาทิ การยกระดับมาตรการความปลอดภัยในโครงการ, รวมถึงการบริจาคและสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขสุระรวมมูลค่ากว่า 20 ล้าน เช่น การบริจาคเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ การมอบรถตรวจโควิด-19 การสร้างห้องอาบน้ำให้แก่โรงพยาบาลสนามสุระรวม การบริจาคเงิน 2,000,000 บาทแก่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เป็นต้น



แสนสิริ ส่งต่อความห่วงใย มอบเครื่องช่วยหายใจ หน้ากาก N95 และชุด PPE แก่กระทรวงสาธารณสุขมูลค่ากว่า 8 ล้านบาท พร้อมด้วยพนักงานแสนสิริที่ร่วมใจลงพื้นที่เพื่อดูแลไปยังชุมชนหรือโครงการซึ่งนับเป็นความรับผิดชอบของแสนสิริที่ต่อสังคมและชุมชนใกล้เคียง ด้วยการส่งมอบหน้ากาทอนามัยและถุงมือใช้ทิ้ง ก่อนกระจายการดูแลในพื้นที่ต่างจังหวัดให้ครอบคลุมทั่วประเทศ



การมอบรถเก็บตัวอย่างชีวโมเลกุลหรือตรวจโควิด-19 จำนวน 1 คัน มูลค่ากว่า 1.8 ล้านบาท ให้กับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้บริการตรวจโรคได้ใช้ตรวจโควิด-19 เชิงรุกในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครและภูเก็ต



แสนสิริ พนักงานมีมิตร ร่วมพลังเร่งสร้างห้องอาบน้ำ ในโรงพยาบาลสุระรวม ให้ผู้ป่วยโควิด-19 รวมมูลค่า 8 ล้านบาท เสร็จใน 5 วัน มุ่งมั่นเต็มที่ช่วยคนไทยก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน



"แสนสิริ" ส่งต่อความห่วงใย มุ่งช่วยเหลือคนไทยอย่างเต็มที่ ช่วยส่งต่อ อดทน SME สนับสนุนอาหารให้คนแคแพนซ์พยาบาลและทีมงานจิตอาสาที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ



นอกจากการช่วยเหลือสังคมและรักษาสมดุลของ 4 เสาสังคม ยังได้แก่ ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น และสังคม แสนสิริยังได้จัดงาน Sansiri Care Market (วันระยะห่างให้คนซื้ออย่างปลอดภัย ช่วยเป็นกำลังให้ภูมิกำลังใจสู้ต่อ) ครั้งแรกในไทย

ร่วมกับ ตลาดใกล้ Social Distancing ชวนคุณอดทนและสนับสนุนร้านค้าที่ก้าวข้ามผ่านช่วงโควิด-19

รวมถึงยังต่อยอดความช่วยเหลือไปสู่การสนับสนุนให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือเอสเอ็มอีแกรและโตไปด้วยกัน

รวมทั้งโครงการ "Build for All: สร้างไปด้วยกัน" โดยร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ วางเป้าช่วยเหลือ 1,500 เอสเอ็มอี ด้วยเงินทุนสินเชื่อมูลค่า 6,000 ล้านบาท และสนับสนุนสินเชื่อค่านายหน้า 1,000 ล้านบาท

จนถึงปัจจุบัน แสนสิริยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าใน "Sansiri Care...เพราะเราห่วงใย" อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยขั้นสูงในการรับมือสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านการดูแลครอบครัวแสนสิริกว่า 100,000 ครอบครัว ตลอดจนลูกค้าที่เยี่ยมชมโครงการ พนักงานพันธมิตรและสังคม ด้วย 3 มาตรการ คือ ป้องกัน ดูแล และรับมือ รวมถึงโครงการ "Sansiri Care for All" เพื่อช่วยเหลือสังคม และเดินทางช่วยเหลือประเทศไทยเพื่อให้ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้ ไปด้วยกัน